

TÌNH YÊU NHƯ BÓNG MÂY

Đà Lạt xưa kia giống như một thi u nữ tuấn xuân thì, dáng đài các, đã từng làm siêu lòng biết bao nhiêu là văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ và cả nhiếp ảnh gia nữa... Thời quý nữ. Thời đẹp say. Ghé thăm Đà Lạt đẹp rồi khi chia tay nhau lại buồn rồi.

KHÁNH GIANG năm 1959 viết về “Đà Lạt với du khách” đã nói:

“Bạn có sống qua những ngày long lanh buổi Đà Lạt, có ngắm qua những buổi hoàng hôn nhuốm đỏ cánh đồng, có ngắm thu mình nhìn qua giếng nước mát trên trấu rơm trên cửa kính, có dịp trầm ngâm cô đọng say mê theo khói thuốc và hương ngói tách cà phê phin đen ngòm, có lúc thì đi dạo làn mát buổi đêm, có nên gót giày đỏu đỏu trên đường phố hoang vắng, có sống qua những giờ phút trầm ngâm cửa cuốn đỏu và lòng có mang ít nhiều u sầu niềm đau thương, bạn mới cảm được cái “tâm hồn” sâu xa và thắm thía của Đà thành. Và lúc ấy, bạn khó lòng mà rời Đà Lạt được nữa.”

Tình yêu với Đà Lạt thật muôn vẻ. Khi thì long lanh như một ngọc nữ thu êm dịu hay cuốn hút như những buổi trưa nắng xóa cửa thác ngọc bên đèo. Khi thì giăng mắc như sợi khói phơ trên khắp cánh rừng thông. Khi thì tan biến vào thinh không theo tiếng chuông chùa Linh Sơn... tiếng chuông nhà thờ Con Gà... Tình yêu vang vọng và lan đi đẹp rồi lại nhập vào núi đồi Đà Lạt mới buổi sáng sớm khi mặt trời còn khuất đỏng...

Phải chăng đẹp với những ai đã từng sinh trưởng tại Đà Lạt, hay đã có một thời gian dài sinh sống tại đây hoặc chỉ là du khách ghé thăm thành phố trong ít ngày thì Đà Lạt của những ngày tháng cũ đã đẹp rồi trong tâm hồn con người những niềm thương nhớ sâu đậm và thi vị tha... như suối nguồn tuôn chảy. Nói hoài không hết!

Sau đây chỉ thâu thập và ghi lại được một phần nào cái tình cảm thương yêu và nhớ nhung đó mà thôi! Mời người viết về Tình yêu với Đà Lạt bằng những bóng mây, một thời đã hẹn tôi quý nữ luyến trên bầu trời thành phố cao nguyên thì nay lại man mác dần trôi ra khắp cõi bạn phôi ng trôi... Nỗi nhớ khôn nguôi!

Hòa Bình và chợ Đà Lạt 1968

This photo offers a clear shot of the popular food stands (low tin roof along the foreground's edge across the right side of Thùy Tiên Hotel. Although the sidewalk food stands look poor, down to earth, but all Dalat old timers must have nice memories of the spot where for many times, they enjoyed the food (delicious but cheap price) with friends.



ĐÀ LẠT NGÀY THÁNG CŨ



SOẠN GIẢ:
NGÔ TĂNG GIAO
LUẬT SƯ ĐÀ LẠT

HUYỀN TRÂM XUẤT BẢN 2010